

**BÁO CÁO****Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  
06 tháng đầu năm 2018  
(tính đến ngày 31/5/2018)**

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018;

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn năm 2018. BTV Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI**

BTV Tỉnh đoàn tiếp tục xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ngay từ đầu năm 2018, BTV Tỉnh đoàn chủ động ban hành Chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018<sup>1</sup>. Đồng thời, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị mình trong năm 2018.

Bên cạnh đó, phân công các đồng chí UV.BTV Tỉnh đoàn, cán bộ, các ban, phụ trách địa bàn theo dõi và giám sát việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các cấp bộ đoàn tổ chức và thực hiện tốt từng nội dung của đoàn cấp trên và của cấp mình đề ra.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN****1. Kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm của BTV**

**a. Kiểm tra chuyên đề: 01 cuộc:** Công tác quản lý hồ sơ sổ sách, đoàn vụ; công tác quản lý đoàn viên, hội viên trong tỉnh (**chưa thực hiện**)

**b. Giám sát chuyên đề: đã thực hiện 01/02 cuộc:**

- Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình, nhiệm kỳ 2017- 2022: đã thực hiện tại 09/09 huyện, thành đoàn. Qua giám sát, đa số các đơn vị có xây dựng và ban hành kịp thời chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo quy định, tuy nhiên còn chung chung, chưa cụ thể, các đơn vị có tổ chức lấy ý kiến trong BTV, BCH về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhưng chưa đầy đủ và chưa sát với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Trên cơ sở đó, BTV Tỉnh đoàn đã chấn chỉnh, chỉ đạo

<sup>1</sup> Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017-2022(Chương trình số 07-CTr/TĐTN-TCKT, ngày 29/02/2018)  
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 (Chương trình số 10-CTr/TĐTN-TCKT, ngày 22/3/2018)

và đề nghị các đơn vị xây dựng, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo từng khối đối tượng một cách cụ thể, tổ chức họp lấy ý kiến sâu rộng trong tập thể BTV, BCH về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, có biên bản họp và gửi về BTV Tỉnh đoàn theo quy định.

- Việc thực hiện kế hoạch số 352-KH/TĐTN-BTG ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (**chưa thực hiện**)

### **c. Kiểm tra, khảo sát thường xuyên**

Bên cạnh các nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề, BTV Tỉnh đoàn thực hiện các nội dung kiểm tra thường xuyên theo định kỳ như:

#### **- Kiểm tra công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2017 - 2018**

BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nội dung theo chương trình, bảng điểm thi đua đối với Đoàn, Đội khối trường học do BTV Tỉnh đoàn ban hành đối với 9/9 Hội đồng Đội huyện, thành phố, 18 Đoàn trường, 36 liên Đội và 10 chi đoàn lớp. Qua kiểm tra, các đơn vị đều cơ bản đảm bảo hoàn thành chương trình công tác do BTV Tỉnh đoàn đề ra.

#### **- Kiểm tra khảo sát công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018: Chưa thực hiện**

- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2018 BTV Tỉnh đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình hoạt động của các Hợp tác xã thanh niên, Tổ hợp tác thanh niên và Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế năm 2018 tại các huyện, thành đoàn. Kết quả, qua khảo sát, các huyện, thành đoàn còn nhầm lẫn về tên gọi tổ hợp tác và câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, vì vậy việc thành lập tổ hợp tác thanh niên nhiều đơn vị chưa đảm bảo về quy trình thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước.

### **2. Kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội (Theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị)**

Trong năm 2018, BTV Tỉnh đoàn đã đăng ký với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện giám sát 02 nội dung:

- Nội dung 1: Giám sát việc thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg, ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

+ Thời gian: Quý III/2018 (chưa thực hiện)

- Nội dung 2: Giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở trường học nội trú, bán trú trên địa bàn Thành phố Tây Ninh.

+ Thời gian: Quý IV/2018 (chưa thực hiện)

### **3. Chỉ đạo, lãnh đạo UBKT tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát**

BTV đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT thực hiện 6 nội dung theo quy định của Điều 29, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đảm bảo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Kết quả, UBKT đã thực hiện các nội dung công tác kiểm tra, giám sát các cấp đúng theo quy định ngày càng đi sâu vào từng lĩnh vực, từng chuyên đề cụ thể từ đó kịp thời nhận định, đánh giá đúng tình hình thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đoàn; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, thi hành kỷ luật, công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác đoàn vụ, đoàn phí và tài chính của Đoàn đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh đoàn trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức các nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề như sau:

- **Kiểm tra chuyên đề:** đã thực hiện 01/01 cuộc: Việc phát triển đoàn viên mới trong trường học tại các huyện, thành đoàn. Kết quả, đã kiểm tra được 08 đoàn trường thuộc 04 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh<sup>2</sup>. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đều nắm quy trình về công tác phát triển đoàn viên, tuy nhiên việc tổ chức lễ kết nạp đoàn chưa đảm bảo theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (có 07/08 đoàn trường trực tiếp thực hiện việc lễ kết nạp đoàn viên tại đơn vị).

- **Giám sát chuyên đề:** đã thực hiện 01/01 cuộc: Việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV, Chương trình làm việc của UBKT các huyện, thành đoàn. Kết quả, đã giám sát được 09/09 cuộc tại các huyện, thành đoàn trong tỉnh. Qua giám sát, các đơn vị có sự chủ động, triển khai xây dựng các Quy chế và Chương trình làm việc đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định. Tuy nhiên, các đơn vị còn nêu chung chung, chưa kịp thời rà soát, bổ sung các nội dung theo Quy chế của Ban Chấp hành, BTV cấp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022, việc tham gia đóng góp ý kiến của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong các kỳ họp về Quy chế làm việc của từng đơn vị chưa nhiều, chưa sâu.

#### **4. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cấp huyện và tương đương**

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, 14/14 đơn vị cấp huyện và tương đương cũng đã xây dựng đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Đa số các đơn vị xây dựng các nội dung kiểm tra, giám sát có bám theo sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh đoàn.

Kết quả, đã thực hiện 01 đợt giám sát chuyên đề<sup>3</sup> của huyện Tân Biên. Đa số các đơn vị còn lại tổ chức thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào quý II, III trong năm 2018.

<sup>2</sup> Hòa Thành (đoàn trường Trung tâm giáo dục thường xuyên; trường THPT Nguyễn Chí Thanh); Tân Châu (đoàn trường THPT Tân Hưng, THPT Tân Châu); Tân Biên (đoàn trường THPT Lương Thế Vinh, THPT Trần Phú); Thành đoàn (trường THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Tây Ninh)

<sup>3</sup> Huyện đoàn Tân Biên.

### **III. NHẬN XÉT CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 được BTV Tỉnh đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT và các cấp bộ đoàn thực hiện đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao ý thức trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn đề ra; kịp thời khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo; ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đoàn và đoàn viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên.

BTV Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra ngay từ đầu năm. Nội dung kiểm tra, giám sát có sự đổi mới, phương pháp kiểm tra, giám sát được tổ chức tinh gọn, lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát vào các buổi làm việc với BTV các huyện, thành phố và kết hợp với các đợt kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2017 – 2018.

BTV Tỉnh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Tỉnh đoàn thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI quy định.

Sau kiểm tra, giám sát đã ban hành các thông báo kết luận đối với các đơn vị được kiểm tra, giám sát. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo ban chuyên môn của Tỉnh đoàn thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các thông báo kết luận và chú trọng việc khắc phục những hạn chế đã chỉ ra sau khi kiểm tra, giám sát chuyên đề.

#### **2. Hạn chế**

BTV Tỉnh đoàn vẫn còn chậm trong việc ban hành các thông báo kết luận sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề. Công tác tham mưu tổ chức thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình năm chưa đảm bảo về thời gian và tiến độ đã đề ra<sup>4</sup>.

Công tác kiểm tra, giám sát của các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chưa được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện. Còn chậm trong việc báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về tỉnh theo quy định.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018**

#### **1. Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BTV**

Kiểm tra khảo sát công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018 và kết hợp kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý hồ sơ sổ sách, đoàn vụ; công tác quản lý đoàn viên, hội viên trong tỉnh.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch số 352-KH/TĐTN-BTG ngày 09/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày

<sup>4</sup> Kiểm tra chuyên đề: Công tác quản lý hồ sơ sổ sách, đoàn vụ; công tác quản lý đoàn viên, hội viên trong tỉnh và kiểm tra khảo sát công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2018 (trong tháng 5/2018)

30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Giám sát việc thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg, ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở trường học nội trú, bán trú trên địa bàn Thành phố Tây Ninh.

Kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc.

## **2. Chỉ đạo, lãnh đạo UBKT thực hiện công tác kiểm tra, giám sát**

Kiểm tra, giám sát chuyên đề theo sự chỉ đạo của UBKT Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2018 của BTV Tỉnh đoàn Tây Ninh.

### **Nơi nhận:**

- BKT, UBKT TWĐ;
- Văn phòng I, II TWĐ;
- Ban TNTH TW Đoàn;
- UVBCH, UV.UBKT Tỉnh đoàn;
- Các huyện, thành đoàn và ĐTT;
- Lưu VP, BTCKT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**



**Hoàng Thị Thanh Thúy**